



Việc bắt buộc đến trường

Thông tin cho phụ huynh và người chăm sóc

Giáo dục cho con em quý vị là điều quan trọng và việc đi học đều đặn là điều thiết yếu cho các em để đạt được kết quả học tập tốt nhất cũng như giúp tăng tiến các chọn lựa nghề nghiệp và cuộc sống của các em sau này. Các trường công lập NSW hợp tác với phụ huynh để khuyến khích và hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên đi học đều đặn. Khi con em quý vị đến trường hàng ngày, việc học trở nên dễ dàng hơn và con em quý vị sẽ tạo dựng và duy trì tình bạn với các em khác.

Trách nhiệm pháp lý của tôi gồm những gì?

Giáo dục ở New South Wales là bắt buộc đối với tất cả trẻ em trong độ tuổi từ sáu tuổi đến dưới độ tuổi tối thiểu để rời trường là 17 tuổi. Đạo luật Giáo dục năm 1990 yêu cầu các bậc cha mẹ đảm bảo rằng con cái họ trong độ tuổi bắt buộc đi học đều phải ghi danh và đến trường đều đặn, hoặc có đăng ký với Cơ quan Tiêu chuẩn Giáo dục NSW để học tại nhà.

Một khi đã ghi danh, trẻ em phải đến trường mỗi ngày vào những ngày học của trường.

Tầm quan trọng của việc đi học đúng giờ

Đến trường và đến lớp đúng giờ:

- giúp đảm bảo rằng học sinh không bỏ lỡ các sinh hoạt học tập quan trọng đã được xếp đặt sớm trong ngày
- giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc đúng giờ và thông lệ
- giúp học sinh có thì giờ chào hỏi bạn bè trước giờ học
- giảm sự gián đoạn của lớp học.

Việc đến trễ sẽ được ghi là vắng mặt một phần và phải được phụ huynh giải thích.

Nếu con tôi cần được vắng mặt ở trường?

Đôi khi, con em quý vị có thể cần được vắng mặt. Những lý do chính đáng cho sự vắng mặt của học sinh có thể gồm:

- bị ốm, hoặc bị bệnh truyền nhiễm
- có một cuộc hẹn y tế không tránh được
- cần phải tham dự một ngày lễ tôn giáo được công nhận
- tình huống ngoại lệ hoặc khẩn cấp của gia đình, ví dụ như dự tang lễ.

Sau khi con em quý vị vắng mặt ở trường, quý vị phải đảm bảo rằng trong vòng 7 ngày, quý vị phải giải thích qua lời nói hoặc gửi văn bản đến trường về việc vắng mặt của con mình. Tuy nhiên, nếu trường không nhận được sự giải thích từ quý vị trong vòng 2 ngày, trường có thể liên lạc quý vị để thảo luận về việc vắng mặt.

Hiệu trưởng có thể từ chối chấp thuận việc giải thích mà quý vị đưa ra, nếu họ không tin rằng sự vắng mặt là vì lợi ích tốt nhất cho con em quý vị. Trong các tình huống này, sự vắng mặt của con em quý vị sẽ được ghi nhận là không chính đáng. Khi điều này xảy ra, hiệu trưởng sẽ thảo luận với quý vị về quyết định của họ và nêu lý do.

Hiệu trưởng có thể yêu cầu giấy chứng nhận y tế hoặc giấy tờ nào khác khi việc vắng mặt thường xuyên hoặc dài hạn được giải thích là do bị bệnh. Hiệu trưởng cũng có thể xin phép phụ huynh để nói chuyện với các chuyên gia y tế để thu thập thông tin nhằm hợp tác soạn ra một kế hoạch chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ con em quý vị. Nếu yêu cầu bị từ chối, hiệu trưởng có thể ghi rằng những lần vắng mặt là không chính đáng.

Du lịch

Các gia đình nên đi du lịch vào những kỳ nghỉ của trường. Nếu cần phải đi du lịch trong học kỳ, nên thảo luận điều này với hiệu trưởng của con em mình. Có thể cần phải nộp Đơn xin Nghỉ phép Dài hạn (Application for Extended Leave). Những lần vắng mặt liên quan đến du lịch sẽ được đánh dấu là nghỉ phép trong sổ điểm danh và do đó góp phần vào tổng số lần vắng mặt của con em quý vị trong năm.

Trong một số tình huống, học sinh có thể đủ điều kiện ghi tên học từ xa trong khoảng thời gian du lịch hơn 50 ngày học. Quý vị nên thảo luận việc này với hiệu trưởng.

Con tôi không chịu đi học, tôi nên làm gì?

Quý vị nên liên lạc với hiệu trưởng càng sớm càng tốt để thảo luận về vấn đề và yêu cầu họ giúp đỡ. Các sách lược giúp cải thiện việc đến lớp có thể bao gồm việc giới thiệu con em quý vị đến nhóm hỗ trợ và học tập của trường hoặc nối kết các em đến các mạng lưới hỗ trợ thích hợp. Hiệu trưởng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ thêm từ Chương trình Liên lạc Trường học và Gia đình để soạn một Kế hoạch Cải tiến việc Đến lớp (Attendance Improvement Plan).

Điều gì có thể xảy ra nếu con tôi tiếp tục vắng mặt không chính đáng?

Điều quan trọng là quý vị nên biết rằng Bộ Giáo dục có thể cần phải hành động thêm nữa nếu trẻ em trong độ tuổi bắt buộc đi học mà thường xuyên vắng mặt ở trường không giải thích lý do hoặc không có lý do chính đáng.

Một số hành động sau đây có thể được thực hiện:

- Hội thảo về việc Bắt buộc Đi học

Quý vị có thể được yêu cầu cùng với con mình tham dự một Hội thảo về việc Bắt buộc Đi học. Hội thảo sẽ giúp xác định những hỗ trợ mà con em quý vị có thể cần để giúp em đi học đều đặn. Nhà trường, phụ huynh và các cơ quan sẽ hợp tác để phát triển một kế hoạch đồng thuận (được gọi là Cam kết) để hỗ trợ việc đi học của con em quý vị.

- Nộp đơn đến Tòa án Trẻ em – Án lệnh bắt buộc Đi học

Nếu việc đi học của con em quý vị vẫn không thỏa đáng, Bộ có thể nộp đơn lên Tòa án Trẻ em (Children's Court) để xin Án lệnh Bắt buộc Đi học. Thẩm phán Tòa án Trẻ em có thể ra lệnh phải có cuộc Hội thảo về việc Bắt buộc Đi học.

- Truy tố nơi Tòa án Địa phương

Nhà trường và nhân viên Bộ giáo dục vẫn cam kết hợp tác với quý vị để xử trí các vấn đề nào gây cản trở sự tham gia đầy đủ của con em quý vị ở trường. Nếu có xảy ra việc vi phạm lệnh bắt buộc đi học, họ có thể có hành động thêm nữa đối với phụ huynh tại Tòa án Địa phương. Hành động của tòa án có thể là áp đặt lệnh phục vụ cộng đồng hoặc phạt tiền.

Con tôi có thể rời trường ở độ tuổi nào?

Tất cả học sinh New South Wales phải hoàn thành Lớp 10 hoặc tương đương. Sau Lớp 10 và cho đến khi 17 tuổi, học sinh có nhiều lựa chọn linh động để hoàn tất việc học của mình.

Làm việc trong sự hợp tác

Bộ Giáo dục NSW công nhận rằng việc hợp tác với học sinh và gia đình của các em là cách tốt nhất để giúp học sinh đi học đều đặn.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với quý vị để hỗ trợ con em quý vị hoàn thành các cơ hội trong cuộc đời của các em.

Dịch vụ thông dịch qua điện thoại

Nếu quý vị cần biết thêm thông tin, vui lòng gọi đến hiệu trưởng. Nếu cần thông dịch viên để giúp quý vị gọi đến trường, vui lòng gọi đến số 131 450 để yêu cầu một thông dịch viên người Việt và nhờ họ gọi đến trường. Nhân viên tổng đài sẽ có thông dịch viên giữ đường dây để trợ giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Dịch vụ này miễn phí cho quý vị.